

ภูธรนิวส์

กระบอกเสียงของปวงชนโดยคนทั่วสือฯ



10

ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 20 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2549

ทุ่มทุนสร้าง งานสี่ชาติ

การประชุมการเตรียมความพร้อม งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 12 ลอยกระทง 4 ชาติ ของ 4 ฝ่าย ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมวังคำ อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 20 ตุลาคม 2549 ที่ผ่านมา โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางรัตนา จงสุทธานามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปว่า ขณะนี้ทุกๆด้านทั้งสถานที่ ด้านการแสดง วิวชบวนแห่ ที่ จอดรถ ความปลอดภัย ฯลฯ มีความพร้อม 100 %

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 12 ลอยกระทง 4 ชาติ ในครั้งนี้ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งในภูมิภาคแถบนี้ โดยจังหวัดเชียงรายได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้นในวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2549 ในบริเวณสนาม รด.(เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง) ซึ่งกิจกรรมในงานเริ่มด้วยริ้วขบวนแห่อันสวยงามที่ประกอบไปด้วย ขบวนนำ, ขบวนต้อนรับอาคันตุกะ, ขบวนเทิดพระเกียรติ, ขบวน "ชนเผ่าชาวไทย สายใยผูกพัน", ขบวน ม.แม่ฟ้าหลวง, ขบวน ม.ราชภัฏ, ขบวนวิทยาลัยเคเทค, การประกวดโคมลอย การแสดง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากชาติต่างๆ เช่น การแสดงของประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน, การแสดงของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, การแสดงของประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ และการแสดงจากประเทศไทย การจำหน่ายสินค้า OTOP 4 ชาติ การแสดง แสง สี เสียง ม่านน้ำตก ทุ่งดงาม คอนเสิร์ต จากศิลปินนักร้อง นักแสดง ชื่อนำของเมืองไทย ซึ่งแต่ละคืนการแสดงต่างๆจะไม่ซ้ำกัน นอกจากนี้ในงานยังมีการจำหน่ายอาหาร 4 ชาติ จีน พม่า ลาว ไทย และการประกวดเทพีพมาศลุ่มน้ำโขงอีกด้วย

นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 12 ลอยกระทง 4 ชาติ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับหน้าที่ในหลายด้านด้วยกัน อาทิ การประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ สำหรับงบประมาณสนับสนุนการจัดงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้อนุมัติงบกว่า 2 ล้านบาท ถ้าวรวมทั้งงบเทศบาลนครเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ไม่น่าต่ำกว่า 5 ล้านบาทแน่นอน แต่คุณค่าของงานมีความหมายและคุณค่ามากกว่าตัวเงินอย่างแน่นอน ที่น่าใจในวินเปิดงานนั้น นาดาลี เกลโบวา อติตมิสยูนิเวิร์ส ปี 2005 จะเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ในวันเปิดงานด้วย

คุณกรรณา กาญจนประภากุล ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมของ

ชาติ ในครั้งนี้ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งในภูมิภาคแถบนี้ โดยจังหวัดเชียงรายได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้นในวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2549 ในบริเวณสนาม รต.(เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง) ซึ่งกิจกรรมในงานเริ่มด้วยริ้วขบวนแห่อันสวยงามที่ประกอบไปด้วย ขบวนนำ, ขบวนต้อนรับอาคันตุกะ, ขบวนเทิดพระเกียรติ, ขบวน "ชนเผ่าชาวไทย สายใยผูกพัน", ขบวน ม.แม่ฟ้าหลวง, ขบวน ม.ราชภัฏ, ขบวนวิทยาลัยเคเทค, การประกวดโคมลอย การแสดง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากชาติต่างๆ เช่น การแสดงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, การแสดงของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, การแสดงของประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ และการแสดงจากประเทศไทย การจำหน่ายสินค้า OTOP 4 ชาติ การแสดง แสง สี เสียง ม่านน้ำตก ทุ่งดงม คอนเสิร์ต จากศิลปินนักร้อง นักแสดง ชื่อนำของเมืองไทย ซึ่งแต่ละคืนการแสดงต่างๆจะไม่ซ้ำกัน นอกจากนี้ในงานยังมีการจำหน่ายอาหาร 4 ชาติ จีน พม่า ลาว ไทย และการประกวดเทพีพมาศลุ่มน้ำโขงอีกด้วย

นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 12 ลอยกระทง 4 ชาติ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับหน้าที่ในหลายด้านด้วยกัน อาทิ การประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ สำหรับงบประมาณสนับสนุนการจัดงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้อนุมัติงบกว่า 2 ล้านบาท ถ้าวรวมทั้งงบประมาณนครเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ไม่น่าต่ำกว่า 5 ล้านบาทแน่นอน แต่คุณค่าของงานมีความหมายและคุณค่ามากกว่าตัวเงินอย่างแน่นอน ที่น่าดีใจในวันเปิดงานนั้น นาดาลี เกลโบวา อดีตมิสยูนิเวิร์ส ปี 2005 จะเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ในวันเปิดงานด้วย

คุณกรรณา กาญจนประภากุล ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมของบริษัทบุญรอด เเทรดดิ้ง จำกัด กล่าวเพิ่มเติมถึงการแสดงบนเวที และการรับผิดชอบการถ่ายทอดเผยแพร่งานทางโทรทัศน์ว่า ในขณะนี้ นาดาลี เกลโบวา อดีต มิสยูนิเวิร์ส ปี 2005 และ ดิ๊ก ซีโร่ ได้แสดงเจตจำนงเดินทางมาร่วมปรากฏตัวและแสดงคอนเสิร์ตในวันเปิดงานอย่างแน่นอน การถ่ายทอดเผยแพร่ภาพสู่สายตาประชาชนทั้งประเทศนั้น บริษัทบุญรอด เเทรดดิ้ง จำกัด ได้ติดต่อทางโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ และช่อง 3 ร่วมกันถ่ายทอดเผยแพร่ข่าวสารของงานนี้ซึ่งจะช่วยให้งานนี้มีคุณค่าและความยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้น

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานกรรมการจัดงานกล่าวทิ้งท้ายว่า ขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมงานนี้อย่างพร้อมเพรียง เพราะนอกจากจะได้เข้าร่วมงานแล้วยังเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อีกด้วย.